

KỶ NIỆM 60 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

nạn nhân; tạo việc làm thường xuyên cho 10 - 15 con, cháu nạn nhân còn một phần sức lao động tại Trung tâm Chăm sóc và dạy nghề cho nạn nhân CĐDC/Đioxin trực thuộc Tỉnh hội... Đặc biệt, Thái Bình là tỉnh đầu tiên xây dựng Trung tâm tẩy độc cho nạn nhân CĐDC, góp phần cải thiện sức khỏe cho nhiều nạn nhân CĐDC trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương các cấp hội nạn nhân CĐDC/Đioxin trong tỉnh đã tích cực, tâm huyết tham gia công tác hội với tinh thần trách nhiệm cao; cảm ơn những đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vì nạn nhân CĐDC; biểu dương những tấm gương nạn nhân CĐDC vượt khó, vươn lên trong cuộc sống và những người đã có công chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân CĐDC. Đồng chí khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái

Bình luôn quan tâm, chăm lo tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong đó có các nạn nhân CĐDC. Để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc nạn nhân CĐDC, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với việc giải quyết hậu quả của chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Đồng thời, tích cực hưởng ứng phong trào và các cuộc vận động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nạn nhân CĐDC. Đưa chương trình chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế -



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh.

xã hội của từng địa phương với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau". Nhân dịp này, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC được Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin Việt Nam tặng kỷ niệm chương

"Vi nạn nhân chất độc da cam"; Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020. Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin

tỉnh tặng bằng "Tri ân tấm lòng vàng" cho các tập thể, cá nhân đã đồng hành và ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân CĐDC tỉnh Thái Bình. Tại hội nghị, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh đã tiếp nhận gần 900 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ hội.

TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Các trường hợp nhiễm Covid-19 đã được cách ly, điều trị kịp thời, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Các trường hợp tiếp xúc gần được chuyển cách ly riêng. 3 ngày/lần các trường hợp tiếp xúc gần và các trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe được lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó, từ ngày 1 - 9/8, các huyện, thành phố đã quản lý, ra soát được 1.479 trường hợp nguy cơ, trong đó 880 trường hợp được cách ly tập trung, 599 trường hợp cách ly tại nhà. Về tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến hết ngày 8/8, qua 3 đợt Thái Bình đã có 42.868 người được tiêm vắc-xin mũi 1; 7.254 người tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Các trường hợp nhiễm Covid-19 trong tỉnh đã được quản lý, cách ly, điều trị kịp thời. Song trước diễn

biến dịch đang rất phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, nguy cơ xâm nhập dịch từ bên ngoài vào tỉnh vẫn rất cao, do đó các cấp, ngành, địa phương, đơn vị không được chủ quan, lơ là.

Tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong thời gian qua, trong đó có việc quản lý, cách ly, chuyển điều trị kịp thời các trường hợp nhiễm Covid-19, kiểm soát tốt dịch bệnh, ngăn không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay vẫn là kiểm soát chặt chẽ người vào tỉnh. Các địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc kiểm soát người từ vùng có dịch về; kiểm soát chặt công nhân hàng ngày đi ra tỉnh ngoài làm việc; chủ động xét nghiệm định kỳ. Bảo đảm điều kiện cần thiết để thành viên các chốt kiểm soát dịch thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cần ra soát, phân loại xét nghiệm những trường hợp có nguy cơ cao trong cộng đồng; quản lý, giám sát chặt chẽ những trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở đã đến các nhà thuốc, phòng khám tư nhân.

Giao các huyện, thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sớm phát hiện, nhanh chóng tách F0 ra khỏi khu cách ly. Các ngành, huyện, thành phố, các đơn vị tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền các trường hợp chưa chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quán triệt đến cán bộ, nhân viên, người lao động không tham gia các hoạt động ăn uống, tập trung đông người.

Chủ động, sẵn sàng các phương án trong tình huống dịch lan rộng

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh giao ngành Y tế tiếp tục ra soát, xây dựng các phương án cách ly, điều trị trong tình huống dịch lan rộng, số người nhiễm Covid-19 cao; có

kế hoạch phân bổ vắc-xin phù hợp, đề nghị Bộ Y tế bổ sung vắc-xin phòng Covid-19; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu việc mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu.

Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương nghiên cứu xây dựng kịch bản, phương án duy trì sản xuất an toàn trong doanh nghiệp. Các địa phương có cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mở cửa từ 10, quốc lộ 39 không bán tại chỗ, chỉ bán mang đi. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh có phương án huy động lực lượng đoàn viên tham gia phòng, chống dịch khi dịch diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các phương án chuẩn bị cho năm học mới. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 68 của Thủ tướng Chính phủ.

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

Sầu cuốn là nhỏ có mật độ trung bình 0,3 - 0,5 con/m², nơi cao 1 - 2 con/m², cá biệt 5 - 7 con/m²; sâu non sẽ nở rộ từ ngày 9 - 15/8, gây hại lá đồng và lá công năng của lúa. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn gây hại trên

giống lúa Bắc thơm số 7, BC15, nếp... với tỷ lệ gây hại nơi cao 5 - 10%, cục bộ 20 - 30%, bệnh có nguy cơ lây lan trên diện rộng, đặc biệt trên lúa bốn thửa đặm, chân ruộng trũng. Bệnh khô vằn đã và đang phát sinh trên hầu

hết các giống, đặc biệt trên lúa gieo sạ, cấy dầy, tót lá.

Để bảo vệ lúa mùa, huyện phát động nông dân từ ngày 11 - 14/8, sử dụng các loại thuốc đặc hiệu theo khuyến cáo phun phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ cho diện tích lúa mùa tót bông trong tháng 8 và lúa thửa đặm. Bà con tiến hành phun thuốc phòng bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn

khi trên ruộng xuất hiện những chòm lúa bị bệnh; nếu bệnh nặng, phải phun thuốc lần hai sau khi phun lần một 5 ngày. Phun phòng bệnh khô vằn khi tỷ lệ bệnh từ 10% trở lên. Hiện mật độ rầy trên diện rộng thấp hơn so với cùng kỳ mọi năm, đợt phòng, trừ này, nông dân không kết hợp phun phòng, trừ rầy để tránh lãng phí và ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, lúa cỏ xuất hiện trên đồng ruộng của nhiều địa phương như Vũ Hội, Tự Tân, Duy Nhất, Việt Hùng... Các HTXNN vận động nông dân trừ trung kiểm tra, tiến hành nhổ bỏ; tiêu hủy lúa cỏ kịp thời, ngăn chặn nguy cơ lúa cỏ lan nhanh trên diện rộng, gây hại nặng cho sản xuất nông nghiệp.

HỒNG DŨNG Làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự

Xã Hồng Dũng được sáp nhập bởi ba xã là Thụy Hồng, Thụy Dũng và Hồng Quỳnh (Thái Thụy). Địa bàn rộng, dân số đông, song hơn 1 năm qua lực lượng Công an xã đã phối hợp làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

nhân dân nghiêm túc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trọng thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của từng loại tội phạm để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phát hiện và tố giác tội phạm; đồng thời tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Bùi Xuân Ngân, Chủ tịch UBND xã Hồng Dũng cho biết: Ngay sau khi sáp nhập xã, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã thực hiện tốt vai trò tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, phát động và tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các tổ tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông với lực lượng nòng cốt là đoàn viên, hội viên các đoàn thể đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn. Nhờ vậy, công tác hòa giải vụ việc liên quan đến an ninh trật tự được thực hiện tốt ngay tại cơ sở, không để kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Đặc biệt vào tháng 5/2021, xã Hồng Dũng ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, xã đã thành lập 10 chốt kiểm soát dịch tại 3 thôn Đông Hòa, Nam Bình và Bắc Thuận

với hơn 160 cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể tham gia đưa làm nhiệm vụ phòng, chống dịch vừa bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống cho người dân. Nhờ sự phối hợp tích cực, chủ động giữa lực lượng công an với các đoàn thể, các thôn, sự ủng hộ của nhân dân nên trong 21 ngày thực hiện khoanh vùng cách ly y tế tại 3 thôn, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông luôn được bảo đảm. Nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng và sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và vai trò của lực lượng công an chính quy và công an viên ở các thôn. Đây cũng là tiền đề rất quan trọng để Hồng Dũng tổ chức thành công

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm an toàn với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt rất cao.

Những ngày qua, Công an xã Hồng Dũng đã làm tốt công tác quản lý hộ khẩu, hộ tịch, thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lực lượng công an chính quy cùng với đội cấp cần cứu công dân lưu động của Công an huyện Thái Thụy đã không quản ngại ngày đêm, khó khăn, vất vả làm thủ tục cấp cần cứu công dân cho nhân dân trong thời gian nhanh nhất. Cùng với đó, Công an xã Hồng Dũng cũng đã phối hợp tích cực với các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa phương tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu sông Hóa.

Nhờ phát huy tốt vai trò của lực lượng công an chính quy tại địa phương sau sáp nhập xã và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông nên thời gian qua trên địa bàn xã Hồng Dũng không để xảy ra trọng án và các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Nhân dân đồng thuận, phấn khởi, 100% hộ gia đình ký cam kết thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Số vụ vi phạm pháp luật về hình sự và ma túy, tai nạn giao thông giảm dần. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc.



An ninh trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu sông Hóa.

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Thêm 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 từ Thành phố Hồ Chí Minh về được cách ly tập trung ngay

Đêm ngày 8/8, kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xác định có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả 2 trường hợp đều từ Thành phố Hồ Chí Minh về và đã được cách ly tập trung ngay khi về tỉnh. Cụ thể, 2 trường hợp dương tính là P.N.M.A, sinh năm 2016 và P.D.L, sinh năm 2008. Sau khi từ Thành phố Hồ Chí Minh về Thái Bình trên chuyến xe biển kiểm soát 51B-088.35 vào ngày 4/8, 2 trường hợp trên được cách ly tại khu cách ly tập trung Trường Mầm non Nam Thắng (Tiền Hải). Đến ngày 6/8, khi phát hiện có thêm 2 trường hợp nhiễm Covid-19 (bệnh nhân số 189102, bệnh nhân số 189103), các trường hợp F1 liên quan được chuyển sang khu cách ly tập trung của huyện, trong đó có 2 trường hợp dương tính là cháu P.N.M.A và cháu P.D.L. Cả 2 trường hợp trên đã được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần, trong đó lần 1, lần 2 (ngày 5/8) đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, lần 3 kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 2 trường hợp trên đã được chuyển cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

HOÀNG LANH

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 9/8

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 9/8, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 203 triệu người, trong đó hơn 4,3 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, trong ngày 9/8, cả nước ghi nhận thêm 9.340 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 9.323 ca trong nước và 17 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 219.745 ca nhiễm Covid-19.

Tính đến ngày 9/8, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 9,4 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, cả nước có thêm 4.423 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 75.920/219.745 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tại Thái Bình, ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới là công dân trở về từ các vùng dịch phía Nam (F1 của các trường hợp dương tính trước đó) đều được cách ly ngay khi về địa bàn tỉnh. Hiện 2 trường hợp trên đã được chuyển cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tính đến 18 giờ ngày 9/8, toàn tỉnh có 94 trường hợp F1 và 290 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 424 mẫu, trong đó 2 mẫu của các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 7 mẫu của các trường hợp F1 và 415 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ Hà Nội, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực có dịch khác từ ngày 1/8 đến nay là 1.590 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 1.483 trường hợp.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 23 bệnh nhân. Các bệnh viện khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 11 trường hợp nghi nhiễm.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.381 trường hợp, trong đó 1.300 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 81 trường hợp đang chờ kết quả.

Người dân có thể truy cập vào trang thông tin điện tử: http://cdcthaibinh.vn/ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc https://soyte.thaibinh.gov.vn/ của Sở Y tế Thái Bình để tìm hiểu danh sách cập nhật các ổ dịch, vùng dịch, địa phương có dịch trên cả nước.

THU HOÀI

Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19



Công ty TNHH Thuận Khang trao gạo ủng hộ cho Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng.

Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng vừa tổ chức tiếp nhận sự ủng hộ của các đơn vị cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Trung tâm Y tế huyện đã tiếp nhận 1 tủ đông kháng khuẩn đựng thuốc từ Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Minh Nhật; 5 tạ gạo từ Công ty TNHH Thuận Khang; 200 lọ C sủi, 2.550 khẩu trang y tế 4 lớp và khẩu trang 3M từ nhà thuốc Thụy Ninh với tổng trị giá gần 25 triệu đồng.

Sự ủng hộ, đồng hành của các đơn vị và thể hiện tinh thần trách nhiệm chung tay phòng, chống dịch Covid-19 vừa góp phần động viên, tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ cán bộ y tế làm tốt hơn nữa công tác rà soát, truy vết, kiểm soát ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn.

THU HIỀN

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19 SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885